

(KHÓA 3)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/01/1989

NGHỊ QUYẾT
Về Văn hóa-Văn nghệ

Hội đồng nhân dân thành phố (khóa 3)
tại kỳ họp lần thứ 15

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin về vấn đề văn hóa-văn nghệ. Hội đồng nhân dân thành phố có nhận xét như sau :

Thời gian vừa qua về văn hóa-văn nghệ thành phố chúng ta đã có nhiều cố gắng trên phương diện sáng tác, biểu diễn, triển lãm, có biểu hiện khởi sắc trong một số lĩnh vực và đã có sự đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa của nhân dân tại thành phố và ngoài thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố biểu dương những cố gắng mới ấy trong tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đang gặp vô vàn khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực trên lĩnh vực văn hóa-văn nghệ, thành phố còn có những mặt thiếu sót đáng lo ngại cần lưu ý :

- Về sáng tác xuất bản vừa có khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của nhân dân cả về mặt số lượng và chất lượng, vừa có tình hình xuất bản và lưu hành trên địa bàn thành phố nhiều văn hóa phẩm độc hại.

Điều đáng lưu ý là tình hình xuất bản sách, trình diễn ca nhạc, việc sử dụng tùy tiện những bản nhạc không lành mạnh, việc chiếu lén lút những băng hình video xấu còn khá phổ biến.

Việc quản lý chưa chặt chẽ những văn hóa phẩm và tác phẩm văn nghệ tại chỗ và từ nơi khác đến cũng gây ảnh hưởng không tốt đến người đọc, người xem nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.

Mặt khác, đối với các vùng nông thôn ngoại thành, tuy ngành văn hóa thông tin có cố gắng đưa văn nghệ đến cho đồng bào, nhưng so với nhu cầu thì nhân dân còn khao khát được thưởng thức văn hóa, văn nghệ.

Để phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, với quyết tâm thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về văn hóa văn nghệ, Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị :

1/ Về sáng tác : Ủy ban nhân dân thành phố và các ban ngành chức năng cần đầu tư, có chính sách thỏa đáng đối với những người sáng tác văn học nghệ thuật, tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà văn, nghệ sĩ yên tâm sáng tạo.

2/ Về xuất bản : các cơ quan chức năng cần tuân thủ nghiêm chỉnh những quy định của Nhà nước về xuất bản, kiểm tra chặt chẽ việc xuất bản trên địa bàn thành phố. Đối với việc xuất bản những sách báo không đúng quy định, cần truy cứu trách nhiệm và nghiêm khắc xử lý những người vi phạm.

Cần thành lập những hội đồng gồm những chuyên viên có trình độ, đủ sức thẩm định giá trị tác phẩm, có trách nhiệm đọc, xem tác phẩm trước khi cho xuất bản.

Cần khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật, đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình tác phẩm để giúp nâng cao trình độ thưởng thức, trình độ thẩm mỹ của quần chúng.

3/ Đối với ngành biểu diễn (sân khấu thành phố, tuồng ca nhạc thành phố và các quận huyện) cần thực hiện đúng đắn những quy định do các cơ quan chức năng của Nhà nước ban hành.

Đối với việc tổ chức khiêu vũ và dạy khiêu vũ, các cấp các ngành cần chấp hành đúng những quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và những hướng dẫn cụ thể của Sở Văn hóa thông tin.

Riêng đối với những tổ chức hoặc cá nhân chiếu phim video ngoài luồng bất chấp mọi hậu quả vô cùng tai hại, cũng như những tổ chức nhập phim xấu, in phim lậu cần phải truy quét và trừng trị thích đáng.

4/ Đối với các vùng nông thôn ngoại thành, quan tâm hơn nữa việc đưa văn học nghệ thuật với những hình thức phù hợp đến với đồng bào, nhất là bà con nông dân các vùng căn cứ cũ. Cố gắng thu hẹp khoảng cách quá lớn giữa đồng bào nội thành và ngoại thành về phương diện thưởng thức văn học nghệ thuật.

5/ Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng các Ban Ngành chức năng tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu những nhà hoạt động văn hóa, nhà văn, những nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn ngày càng nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, ra sức cùng các cơ quan chức năng, khắc phục khó khăn đưa bộ mặt văn hóa văn nghệ thành phố ngày càng tiến lên, lành mạnh, tươi sáng xứng đáng với một trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

(Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố (Khóa 3) thông qua ngày 28 tháng 01 năm 1989, tại kỳ họp 15).-

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN KỶ HỢP LẦN THỨ 15
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (KHÓA 3)
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
(Đã ký)
Phan Văn Khải**